



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
7 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน ,ผจก.รายวัน,เดลินิวส์,ไทยโพสต์,กรุงเทพธุรกิจ,แนวหน้า,คมชัดลึก,ข่าวสด,เว็บไซต์ข่าวสด,เว็บไซต์ไทยโพสต์,บ้านเมืองออนไลน์,เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการรายวัน,สำนักข่าวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีทุกช่อง , ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์,sentangsedtee, thaipbs ,thaigov,workpointnews

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. เข้าเยี่ยมคนไทยกลับจากอู่ฮั่น แลลงว่า ชาวไทย 138 คน อยู่ในระบบคัดกรองตามมาตรฐาน 14 วัน ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการพบว่าทั้ง 138 คน รวมถึง 4 คนที่มีไข้ปราศจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมดสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ ได้นำสูตรเจลล้างมืออย่างง่ายมาแจก และวิธีทำหน้ากากอนามัยใช้เอง พร้อมแชร์ข้อมูลรักษาไวรัสโคโรนาในอาเซียน ส่วนมาตรการยกเลิกวีซ่าไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศนั้น พบว่า ประเทศที่เข้ามาตรการนี้ก็ได้มีตัวเลขการติดเชื้อน้อยไปกว่าไทย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของไทย ถ้าไปห้ามการเดินทางเข้ามาระบบควบคุมอาจด้อยลง เพราะไม่มีคนเดินทางเข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม อยากให้มองว่า ประเทศจีนชอบคนไทยอย่างไร เพราะเราดูแลรักษาผู้ป่วยของเขาย่างดี จนหายและกลับบ้านได้ การที่มีความสัมพันธ์อันดีเช่นนี้ จะส่งผลให้ต่อไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย รัฐบาลจีนก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมาเที่ยว มาใช้เงินในประเทศไทยมากขึ้น

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยอาการผู้ป่วยชาวไทยอาชีพขับรถรับจ้างไม่ประจำที่พบมีการของวัณโรคร่วมด้วย ขณะนี้อาการยังทรงตัว กรณีสามีภรรยาคนไทยที่กลับจากญี่ปุ่นแล้วพบเชื้อไวรัส ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลการสอบสวนโรคไปให้กับญี่ปุ่นตั้งแต่ผู้ป่วยยังเป็นเพียงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน ส่วนคนเกาหลีที่กลับออกจากไทยไปแล้วพบการติดเชื้อไวรัส ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่จะนำมาใช้ประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยจากทางเกาหลี ที่เราต้องการคือข้อมูลทั่วไปว่าคนเกาหลีรายนี้ได้เดินทางไปเที่ยวบ้างในประเทศไทย กรณีที่จีนมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วคลอดลูกเพียง 30 ชม.เกิดการติดเชื้อไปสู่ลูก นั้น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก และมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า หากการที่เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ คือยังไม่มีใครที่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะสามารถติดเชื้อได้

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. แต่งตั้ง 13 แพทย์ อธิบดีผู้บริหารสร. ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมโรคระบาดทั้งไข้หวัดนก ซาร์ส เมอร์ส เพื่อเป็นที่ปรึกษารมว.สร.เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ประชุมชี้แจงแนวทางการวินิจฉัย การเฝ้าระวัง และการส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ว่า หลังจากเกิดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ได้สั่งให้ อภ. ผลิตเพิ่ม และให้นำหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น มามอบให้กับ สร. นำมาไปมอบให้ผู้ขาดแคลน

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า ในการประชุมหารือร่วมกับสถานพยาบาลเอกชน มีแนวคิดให้ รพ.เอกชนแยกห้องตรวจใช้หวัดออกจากห้องตรวจโรคอื่นๆ เพื่อป้องกันการปะปน และเป็นส่วนตัวในการคัดกรองโรค

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. รมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่นชมแท็กซี่ติดเชื้อโคโรนา เปิดหน้าออกสื่อ นอกจากนี้ รมว.สร.ได้ทานข้าวกลางวันร่วมกับคนขับแท็กซี่ที่หายป่วยจากไวรัสโคโรนาแล้ว สร้างความมั่นใจไม่มีการแพร่เชื้อ

- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เลขา อย. และ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ประชุมหารือแนวทางป้องกันปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่ง ก.พาณิชย์ ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม การจำกัดการขายไม่เกิน คนละ 10 ชิ้นต่อครั้ง ยืนยันว่า หน้ากากอนามัยมีเพียงพอ แต่ขออย่าให้มีการกักตุน ขอความร่วมมือบุคลากร สธ.ใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั่วไปใช้หน้ากากแบบผ้า ส่วนกลุ่มที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจ ห้องผ่าตัด หรือหอผู้ป่วยหนักใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจ กรมนามัย ได้จัดทำคลิปสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เอง

- ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย โฆษกกองทัพเรือ แลลงว่า คนไทย 138 คน ที่กักตัวอยู่ มีสุขภาพจิตดี ไม่มีไข้ ไอเล็กน้อย พบ 3 ราย ที่อาการคล้ายหวัดกังวล จัดทีมแพทย์ให้คำปรึกษาใกล้ชิด สำหรับคนไทย 4 รายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ตรวจพบว่า ทุกคนไม่มีไข้ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ด้านโฆษกกองทัพเรือเตรียมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไว้รองรับญาติที่จะมาเยี่ยม เปิดให้บริการ 08.00-19.00น.ทุกวัน

- สธ.ประสานขอให้ลูกเรือการบินไทย 13 คนใน เที่ยวบินTG218 เส้นทางภูเก็ต-สุวรรณภูมิ เข้าไปตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากสงสัยว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาบนเที่ยวบินดังกล่าว

- กรมการแพทย์ ลงพื้นที่ Roa show ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมแจก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่ประชาชน บริเวณ sky walk อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แนะนำใช้หน้ากากผ้าช่วยป้องกันโรคได้</p> <p>-ผอ.อ.ก.เผย ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เร่งเพิ่มการสำรองหน้ากากและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคในรูปแบบต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ย้ำว่าขายหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือราคาตามนโยบายสธ. ซื้อได้ 8 สาขาวันละ 2 รอบ 1 คนต่อ 10 ชิ้น ขณะที่ร้านขายยาอ.ก.ทุกสาขาสาขา มีประชาชนมาเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจำนวนมาก</p>	
<p>มาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน,สยามรัฐ,ไทยรัฐ ,เดลินิวส์,ผจก.รายวัน,คมชัดลึก,เว็บไซต์คมชัดลึก,กรมประชาสัมพันธ์,เชียงใหม่นิวส์ ,เว็บไซต์ไทยรัฐ,ผจก.ออนไลน์,77kaoded,mcot</p> <p>-คณะแพทย์ มข.แถลงข่าว ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ ชาวจีน อายุ 28 ปี หายดีหลังได้รับบริการทางการแพทย์ที่รพ.สวนดอก ขณะนี้ใกล้กลับบ้านแล้ว เน้นรักษาตามอาการ</p> <p>- ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 เผยกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องคัดกรองรับมือไวรัสโคโรนาฯ ตลอดแนวชายแดนภาคเหนือ</p> <p>- โฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรี สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดหาหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ก.กลาโหมให้กรมแพทย์ทหารบก รพ.พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก แจกหน้ากากอนามัย – 8ก.พ. กระจายไป 18 จุด จุดละ 2,500 ชิ้น รวม 45,000 ก้านให้ก.พาณิชย์เข้มงวดกวดขันการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ</p> <p>- รว.ยุติธรรม แจกหน้ากากอนามัยผ้าป่านทำโดยผู้ต้องขังหญิง หวังเพิ่มงาน-รายได้ให้นักโทษ ผลิตได้วันละประมาณ 2,000 ชิ้น จำหน่ายชิ้นละ 15 บาท นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า หากสนใจติดต่อซื้อได้ที่ คุณโสภาสุทธิภิบาล ทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน กทม. เบอร์โทร 098-2603387...นายโสภณ เอี่ยมถาวรศิริ ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เผยคนที่ไม่ได้ป่วย ควรใช้หน้ากากผ้า...</p> <p>-ก.รมน. ร่วมมือ ก.พาณิชย์-สธ. ประสานผู้ประกอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน อย่ากักตุน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยถูกวิธี ให้คำแนะนำ พร้อมศึกษาข้อมูลเพื่อหาแนวทางป้องกันให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019</p> <p>-ก.พาณิชย์ เปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัย ชิ้นละ 2.5 – 5 บาท ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 ก.พาณิชย์ สนามบินน้ำ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.</p> <p>-กรมการค้าภายใน จำกัดการซื้อหน้ากากอนามัย ไม่เกินคนละ 10 ชิ้นต่อครั้ง หากใครมีการกักตุนสินค้าเอาไว้ จะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า วันที่ 13 ก.พ.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จะเป็นประธานประชุมระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนท่องเที่ยวเพื่อเวิร์กช็อปประดมสมองเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาฯ และมาตรการฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว จากนั้นจะรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ จากการประเมินสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนล่าสุด คาดว่าตลอดเดือน ก.พ.นี้ ตลาดจีนเที่ยวไทยจะหายไป 80-85% และลดลงเหลือเพียง 10% ในสิ้นเดือนนี้ หรืออยู่ที่ 3,000 คนต่อวัน จากปกติเดินทางเข้าไทยเฉลี่ย 30,000 คนต่อวัน คาดว่าจะสูญเสียรายได้ตลาดจีนเที่ยวตลอดปีนี้ที่ 3 แสนล้านบาท</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย โพสต์คลิปในเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความว่า คนไทยติดเชื้อไวรัสในประเทศแล้วจะอย่างไร เมื่อเทอร์โมสแกรตรวจจับไม่ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์</p> <p>-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ โพสต์ข้อมูลว่า มีผู้ป่วยจากอุษัณ แอปเก็บไอแพ็ดไว้กับตัว โดยมีการโพสต์ข้อมูลลงในทวิตเตอร์ ขอให้ช่วยตรวจสอบ</p>	-
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย,ผจก.ออนไลน์</p> <p>- เสนอข่าว จากข่าวลือคนไข้ รพ.ราชวิถี รับยาต้านไวรัสเอดส์ และต้านไข้หวัดใหญ่ อาการทรุดหนัก อธิบดีกรมการแพทย์เผยว่าผู้ป่วยชาวจีนที่เข้ารักษาที่ รพ.ราชวิถี และมีการใช้ยาสูตรผสมคือยาต้านไวรัสเอดส์และยาแก้หวัดใหญ่อาการดีขึ้นมาก ผลการตรวจเชื้อเมื่อวันที่ 5 ก.พ.ไม่พบเชื้อ รอผลตรวจอีกครั้งวันที่ 7 ก.พ. หากไม่พบเชื้อจะให้มารักษาตัวต่อในห้องพิเศษได้</p> <p>-ข่าวปลอม สูตรสมุนไพรในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้หายเป็นปกติ ด้วยการนำอบเชยปิ้งผ่านความร้อน เบกกิ้งโซดา และไวน์แดง ผสมกันแล้วต้มทุก 3 ชม. จะหายเป็นปกติ สธ.ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่มีผลการรักษาที่สามารถยืนยันได้ว่าสมุนไพรดังกล่าวสามารถรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้หายได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, มติชน, ไทยรัฐเว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ข่าวสด)</p> <p>- โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า จีนซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือจีน ขอขอบคุณนายฯ ส่งสารให้กำลังใจ</p> <p>- ในประเทศจีน ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังคิดว่าตัวเองจะติดเชื้อพยายามติดต่อกับผู้ป่วยเอชไอวีเพื่อขอซื้อยาต้านไวรัส HIV โดยเฉพาะที่มีชื่อว่า คาเลตรา ซึ่งได้รับคำยืนยันจากสาธารณสุขว่าใช้ได้กับไวรัสที่กำลังระบาด ก็ได้รวมตัวกับพรรคพวกที่ติดเชื้อเอชไอวี นำยาทั้งหมดที่มีมารวมกันได้ 5,400 เม็ด และแจกจ่ายให้ผู้ติดเชื้อเข้ามาผ่านไปรษณีย์</p> <p>- นพ. หลี่ เหวินเหลียง จักษุแพทย์รพ.อู่ฮั่น ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เตือนการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้สื่อทั้งในจีนและทั่วโลกมีรายงานว่า ยังมีชีวิตอยู่ แต่อาการวิกฤตและหัวใจหยุดเต้นไป 3 ชม. ต้องใช้เครื่อง ECOM กู้ชีวิตคืนมาได้</p> <p>- รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก โดยในประเทศจีน พบผู้เสียชีวิต 636 ราย เพิ่มขึ้น 73 ราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3,143 คน ทำให้ยอดรวมอย่างน้อย 31,161 คน ผู้ป่วยไข้อยู่ในมาเลเซียเพิ่มเป็น 14 คน พบอีก 2 ราย โดยรายหนึ่งติดเชื้อจากพี่ ส่วนที่ประเทศสิงคโปร์พบทารก 6 เดือนติดเชื้อ ซึ่งพ่อแม่ก็ติดเชื้อเช่นเดียวกัน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คมคิดคนเขียน</p> <p>- ชื่นชมการทำงานของรรมว.สธ. ที่บริหารจัดการ เรื่อง การป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยากให้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์ มาศึกษารูปแบบการทำงานของท่านดู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ทั้งหมดเข้ามา</p> <p>- เสนอบทความ วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีนในการแก้ปัญหาหน้ากักขาดแคลน เนื่องจากไม่สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ นอกจากนี้ ยังใช้อารมณ์เกรี้ยวกราดใส่เมื่อมีผู้ซักถามเรื่องนี้ ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ขาดตลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- สำนักข่าวซินหัว รวบรวมข้อมูลและรายงานที่ผิดๆ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) ในสื่อโซเชียลนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>- เสนอบทความ รายงานพิเศษเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ควรรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ 1.การระบาดโดยไม่แสดงอาการ ทำให้การตรวจหาผู้ติดเชื้อเพื่อผลในการควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก เพราะผู้ที่ไม่ได้แสดงอาการ ย่อมไม่อยู่ในข่ายให้ตรวจพบได้ เช่นเดียวกับที่มาตรการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณท่าอากาศยานไม่ได้ผลอีกด้วย 2. อัตราการแพร่เชื้อ ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน โดย แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ ผู้ป่วยหนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อได้อย่างน้อย 1.4 คนมากที่สุด 5 คน อย่างไรก็ตาม WHO เชื่อว่าค่าอาร์ 0 ของไวรัสอยู่ัน อยู่ที่ระหว่าง 1.4 ถึง 2.5 เท่านั้น 3.วิธีการแพร่เชื้อ รายงานทางการแพทย์จากจีน เชื่อว่าไวรัสอยู่ันสามารถแพร่ขยายได้ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ และปนออกมากับอุจจาระ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดไปสู่สภาพแวดล้อมได้หากระบบสุขอนามัยไม่ดีพอ ทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารเช่นผัก - ผลไม้ หรืออื่นๆ ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาดผ่านการกินอาหารปนเปื้อนเหล่านี้เข้าไปอีกทางหนึ่ง 4.การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ เกิดจากปัจจัยหลายๆ ผสมกัน จนกว่าจะมีข้อมูลบ่งชี้ที่ชัดเจนมากกว่านี้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คนปลายซอย</p> <p>- เสนอมาตรการหนึ่ง ที่จะช่วย ทั้งกระตุ้นให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในไทย คือ ออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองให้ ถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากไวรัสอยู่ันขณะท่องเที่ยวในไทย คุ้มครองและจ่ายให้หมด มองในด้านจิตวิทยา การประกันภัยไวรัส นักท่องเที่ยว เท่ากับประกันตีประเทศไทย ทำให้คนเชื่อมั่นภาครัฐ ต้องระดมเอกชน ช่วยกัน ปลุกศักยภาพประเทศและการแพทย์ "สร้างโอกาส" ให้ประเทศ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>- กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ัน นอกจากบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพความฉับไวต่อปัญหาของรัฐบาล ยังตอกย้ำว่า นอกจากเศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาทัวร์จีนเป็นหัวใจสำคัญ สำหรับการจตุควให้ไทยบินไปรับพลเมืองของตนเองในลำดับท้ายๆ ต่อจากสิงคโปร์ มาเลเซีย หรือแม้กระทั่งเมียนมา ซึ่งเป็นชาติอาเซียนด้วยกัน ก็ชี้ว่า ในสายตาของจีน จัดวางไทยไว้ในตำแหน่งไบนโลกใบนี้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ต่างประเทศ</p> <p>- เสนอบทความ ความผิดพลาดใหญ่ของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในอู่ฮั่น เริ่มต้นขึ้นจากความพยายามปิดปาก ผู้ปล่อยข่าวเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ 8 ราย ในจำนวนนี้รวมไปถึงนพ. หลี่ เหวินเหลียง แพทย์รพ.กลางเมืองอู่ฮั่น วัย 34 ปี เป็นแพทย์รายแรกๆ ที่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส ข้อความของหลี่ ถูกแคปเจอร์และถูกส่งต่อผ่านโลก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ออนไลน์เป็นวงกว้าง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหา "เผยแพร่ข่าวลือในโลกออนไลน์" และกระทำการ "ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างรุนแรง" กับนายแพทย์หลี เหตุการณ์นี้มาพร้อมกับคำถามว่า หากทางการอยู่ห่างฟังเสียงเตือนจากนายแพทย์หลี หากรัฐบาลจีนไม่ท้วงแค้นเรื่องความมั่นคงมากเกินไป สถานการณ์การแพร่ระบาดในเวลานี้คงไม่เลวร้ายถึงขั้นนี้</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ เกี่ยวกับการทำงานของเทอร์โมสแกน กล้องอินฟราเรด เพื่อคัดกรองการระบาดของเชื้อโรคสายพันธุ์อ่อน</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์คาบูกาบดอก</p> <p>-กล่าวว่า เกิดเป็นประเด็นดรามามากรณีแพทย์ รพ.ราชวิถี ใช้สูตรยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ เกิดกระแสว่าเราไปลอกสูตรยาต้านไวรัสจากจีน นอกจากนี้ ยังมีกรณี รองนายกฯอนุทิน ถูกทางการจีนขอร้องไม่ให้เดินทางไปรับคนไทยกลับจากอุ้ยฮั่น ต้องเข้าใจว่าท่านอยากให้อำนาจคนไทย คนทำงาน แต่ในยามที่สถานการณ์ไม่อำนวย และเป็นเรื่องระดับประเทศ ก็ต้องยึดหลักการสากล ใช้ความรอบคอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน บทบรรณาธิการ</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ไทยมีบุคลากรผู้มีความสามารถ รวมทั้งแวดวงอาชีพอื่นๆ ด้วย น่าจะเปิดโอกาสให้เข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตินี้ รัฐบาลต้องใจกว้าง เปิดใจยอมรับ ถ้ากระจายอำนาจตัดสินใจไปให้ และมีแรงจูงใจพอจะทำให้ผู้มีความสามารถเหล่านั้นเข้ามาช่วยให้ไทยพ้นจากวิกฤตในด้านต่างๆ</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน คอลัมน์เหยี่ยวลาลม</p> <p>-เสนอบทความ ที่ประเทศต่างๆ พากันสกัดกั้นคนจีนเข้าเมือง ไม่ได้หมายความว่ารังเกียจ หรือไม่เป็นมิตร ไม่เห็นใจเพื่อนร่วมโลก แต่เป็นมาตรการที่จะหยุดยั้งการลาม ไม่ใช่เรื่องที่จะมาตราฆ่าว่าเพื่อนแท้ในยามยากไม่ทิ้งกัน แต่เป็นเรื่องของ มาตรการที่รัฐพึงมีวิสัยทัศน์หรือมองการณ์ไกลแล้วลงมือจัดการเพื่อความปลอดภัยของพลเมือง</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ทั้งหมดเข้ามา</p> <p>-กล่าวว่า หน้ากากอนามัยจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด รมว.พาณิชย์ อ้างว่าโดยภาพรวมโรงงาน ในไทย มีสต็อกสินค้ากว่า 200 ล้านชิ้น ใช้ได้นาน 4-5 เดือน แม้ไม่ผลิตเพิ่ม ทำไม่ไม่เห็นว่างขายในตลาด และปล่อยให้ขายราคาแพง ด้านนายกฯ ก็เสียงแข็งมาตลอดว่าไม่ขาดตลาด หาซื้อที่ร้านไม่ได้ก็ให้ไปซื้อที่โรงงาน นอกจากนี้ ยังสั่งสอนด้วยว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้ อย่าทิ้งส่งเศษเพราะเป็นขยะติดเชื้อ สถานการณ์ที่น่าตระหนกแบบนี้ประชาชนต้องทนอยู่กับรัฐมนตรีที่ควบคุม และกระจายสินค้าไม่ได้ และเอาแต่เกรี้ยวกราด</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ ทีมข่าวคุณภาพชีวิต</p> <p>-กล่าวว่า ที่มาประชุม ร่วมกับ กรรมการค้าภายใน อภ. หาทางแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยในท้องตลาดขาดแคลน เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 20 % เชื่อว่าจะสามารถมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้ ขณะเดียวกันอภ. ได้เพิ่มกำลังการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์อีก 2 เท่าตัว มาตรการดังกล่าวภาครัฐเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะยังมีการออกกฎหมายจำกัดการซื้อหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุม ห้ามกักตุน</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์</p> <p>-เสนอว่า วิกฤติไวรัสอุ้ยฮั่นทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับจีนยิ่งแน่นแฟ้น ทั้งรัฐบาลและการสาธารณสุข การแพทย์ของไทย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ไทยจนอาการดีขึ้น สามารถกลับบ้านได้ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนเอง รวมทั้งคนขับรถแท็กซี่ชาวไทย ที่พร้อมเปิดตัวกับสื่อเพื่อขอบคุณและตอกย้ำถึงความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ 1001</p> <p>-กล่าวว่า ชาวปลอมเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย ๆ เหมือนไวรัสที่ปรับตัวเองได้ กฎหมายคงไม่สามารถวิ่งตามได้ทัน ทางที่ดี คือประชาชนต้องป้องกันตัวเองจากไวรัสชาวปลอมเหล่านี้ ด้วยการตรวจสอบข่าวให้ดีกว่านี้ ที่จะนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อไป วิธีง่ายที่สุดที่ คือ อย่ายับเชื่อ แล้วจึงตรวจสอบย้อนไปยังต้นทางข่าว ตรวจสอบกับแหล่งข่าวตามช่องทางหลัก 2-3แหล่ง แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเลือกจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรได้ในยุคนี้</p>	
<p>อ้างอิงคณบดีศิริราชขายอาหารเสริม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : newtv , ผจก.ออนไลน์,</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. พร้อมด้วย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมแถลงเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มลดน้ำหนักมาบริโภค อาจอันตรายถึงชีวิตได้ จากกรณีคณบดีศิริราชถูกแอบอ้างชื่อในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มลดน้ำหนัก โดยปกติสมาชิกแพทยสภาไม่ทำรับงานโฆษณาสินค้าอยู่แล้ว เพราะทราบดีว่าขัดต่อระเบียบข้อบังคับของแพทยสภา</p> <p>-ด้าน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า อยากให้สังคมไทยตระหนักนี้ เหตุการณ์หลอกลวง เหตุการณ์ทำร้ายคนไทยด้วยกัน ถ้าบริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ขอยืนยันว่า ภาพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้บริหารคณะ และข้อความที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งสิ้นกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- น.พ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท การโฆษณาสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>ยาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Chiangraifocus ,</p> <p>-เสนอข่าว ยาผงจินตามณีและยาหมอมหาพร อวดสรรพคุณเวอร์ รักษาสารพัดโรค สวมเลข ออย.ลวงให้เข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตแล้ว โดย ออย.และ สสจ. เคยจับกุมผู้ขายยาทั้งสองชนิดนี้แล้ว ในปี 2560 และ 2561 แต่พบการระบาดซ้ำ ย้ำอย่าหลงเชื่อโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อาจได้รับอันตรายจากสเตียรอยด์ถึงขั้นเสียชีวิตได้</p> <p>เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ขอย้ำว่า ยาผงจินตามณีและยาหมอมหาพร เป็นยาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. โดย ออย. และ สสจ. เคยจับกุมผู้จำหน่ายยาทั้งสองชนิดนี้หลายครั้ง เมื่อปี 60 และ 61 ซึ่งขายตามแนวชายแดนและระบาดในแถบจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก และมีผู้ได้รับผลกระทบจากการรับประทานยาดังกล่าว ย้ำอย่าหลงเชื่อโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อาจได้รับอันตรายจากสเตียรอยด์ถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	
<p>Open House CCIT 2020</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ สถาบันโรคทรวงอก จัดกิจกรรม Open House CCIT 2020 ในหัวข้อ เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่ แข็งแรง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทราบถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.ด้านการวินิจฉัยโรคร่วมพัฒนาและนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคัดกรองภาพเอกซเรย์ปอด 2.ด้านการบำบัดรักษาด้วยเทคโนโลยีหัวกรอกากเพชรความเร็วสูง การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ และการผ่าตัดลิ้นหัวใจและปอดผ่านแผลเล็ก 3.ด้านการฟื้นฟูและป้องกัน โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ออกซิเจน</p>	
<p>โรคเอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์Bluechip, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, มติชน, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ โครงการเอชไอวีและวัณโรคโลก สำนักงานประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และสำนักงานแพทย์ กทม. ร่วมเปิดโครงการเครือข่ายยุติเอดส์ในกทม. โดยไทยได้แสดงเจตนารมณ์จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” โดยในปี 63 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้สนับสนุนงบฯ เพิ่มเติมให้กับกทม. และ สธ. นำไปใช้ในพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ป้องกัน ดูแลรักษา กลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และระบบข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มรพ.ชั้นนำอีก 9 แห่ง เป็นรพ.ภาครัฐขนาดใหญ่ที่ผู้ติดเชื้อฯ จำนวนมากกำลังรักษาอยู่ พร้อมเรียนรู้จากรพ.ในเครือข่ายให้เป็นต้นแบบการยุติปัญหาเอดส์ในกทม.</p>	
<p>อุทาหรณ์เด็กกลืนของเล่นลงท้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์New18, เว็บไซต์kapook</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.ขอนแก่น ผู้ปกครองพาลูกชายวัย 6 ขวบไปหาหมอด้วยอาการปวดท้อง ก่อนพบต้นเหตุในลำไส้เป็นของเล่นตัวต่อเหล็กดุด 6 ชิ้น ยาว 15 ซม. 3 ชิ้นแรก คาดว่ากลืนไปก่อนนานนับเดือน เพราะเหล็กเปลี่ยนสี แพทย์รพ.ราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่นทำการผ่าตัดเด็กอาการปลอดภัยแล้ว</p>	
<p>โรคไขคองโก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว โฆษกรัฐบาลเขตมอปีภูมิภาคกลางของมาลี ประเทศในแอฟริกาตะวันตก เผยเมื่อวันพุธว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกไครเมียคองโก หรือ โรคไขคองโก ที่หมู่บ้านซามัวแล้ว 7 ราย โดยโรคไขคองโกเกิดจากไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตกเลือดอย่างรุนแรง โรคนี้ติดโดยการสัมผัสเลือดของสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ โดยเฉพาะหลังจากฆ่าปศุสัตว์ คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีโอกาสติดโรคนี้อีกเช่นกัน</p>	